



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. รายงานสถานการณ์

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์รายสัปดาห์ ระหว่าง 5-11 ก.พ. 66 พบผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 392 ราย เฉลี่ย 56 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 12 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 98 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 66 ราย ยอดป่วยสะสม 3,709 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66) เสียชีวิตสะสม 225 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66)

2. การติดเชื้อซ้ำในเด็ก

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ผลวิจัยจาก Erbas IC และคณะจากตุรกี พบการติดเชื้อโควิด 19 ซ้ำในเด็ก อัตราการป่วยรุนแรงไม่ได้ลดลงหรือน้อยลงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก อัตราการติดเชื้อแบบมีอาการ ไม่มีอาการ ระยะเวลาป่วย และการป่วยรักษาตัวใน รพ. ไม่แตกต่างกัน สะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันตัว ไม่หลงผิดว่าติดแล้วจะแข็งแรง ติดซ้ำจะรุนแรงน้อยลง

3. สายพันธุ์โควิด 19

สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มระบาดตั้งแต่ต้นปี 2022 จนถึงปัจจุบัน แดกสายพันธุ์ย่อยไปกว่า 813 สายพันธุ์แล้ว นอกจากนี้ยังมีอีกกว่า 120 สายพันธุ์ย่อยที่เกิดจากการผสมข้ามกันระหว่างโอมิครอนกับสายพันธุ์อื่นแบบ recombinant



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ปลัดสร. รับมอบอาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร 108 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน รพ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมขอบอกคุณมุลินีธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เห็นความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน รวมถึงสนับสนุนการดูแลรักษาประชาชนทั่วไปให้มีที่พักและได้รับความสะดวกสบาย

ไข้เลือดออก

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า)

- กรมควบคุมโรค เผยแพร่รายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 12-18 ก.พ. 2566 จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-1 ก.พ. 2566 พบผู้ป่วย 2,683 ราย อัตราป่วย 4.05 ประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ อายุ 5-14 ปี ร้อยละ 11.63 อายุ 15-24 ปี ร้อยละ 7.32 และอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 5.23 ตามลำดับ เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5 เท่า แนะนำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากมีอาการนำส่งสงสัยต้องรีบพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยากินเอง เนื่องจากยาลดไข้บางประเภทอาจทำให้มีอาการรุนแรงและเลือดออกมากขึ้น รักษาหากขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

สร.เตือนคน 6 กลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นฮีทสโตรก

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ)

- กรมควบคุมโรค เตือนระวังป่วยโรคฮีทสโตรกจากอากาศร้อน โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1. ผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง 2. เด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่าคนหนุ่มสาว 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว 4. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก 5. ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ และ 6. ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเอง และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดจัด หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า เนื่องจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักขึ้น อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิต

วันวาเลนไทน์

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, thailandplus, thaigov)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ห่วงวัยรุ่นและเยาวชนติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และหนองในเพิ่มขึ้น อัตราการใช้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลุงยางอนามัยดำ และเข้ารับการตรวจคัดกรอง จัดบริการตรวจฟรีที่ศูนย์การแพทย์บางรัก ตลอดเดือน ก.พ.นี้ พร้อมชูแคมเปญ “Love is All Around ให้รักที่ปลอดภัยอยู่รอบตัวเรา” รณรงค์วันวาเลนไทน์ “รัก” ให้พกและใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติ ใช้กับทุกคน ทุกช่องทาง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, prd)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ อย. แนะนำคุมกำเนิดฉุกเฉินใช้สำหรับกรณีจำเป็นที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ไม่ใช่ว่าสำหรับทำแท้งและไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ทั้งนี้ อาจพบอาการข้างเคียงจากการใช้ยาได้ โดยส่วนใหญ่มีความรุนแรงน้อย แต่ควรปรึกษาแพทย์ หากพบอาการผิดปกติ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, voicetv.,thejournalistclub, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ อย. แนะนำการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยการเลือกใช้ถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐาน ต้องมีเลข อย. พร้อมตรวจสอบวันที่ผลิต วันหมดอายุก่อนซื้อ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน</p>	
<p>'PM2.5'กับดวงตาเด็ก</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ), เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อาจส่งผลให้เด็กที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้ ภูมิแพ้ขึ้นตา มีอาการเคืองตาหรือตาแดงมากกว่าปกติ อาจรุนแรงถึงขั้นเยื่อตาอักเสบ กระจกตาอักเสบ และกระจกตาถูกทำลายในระยะยาว หากพบเด็กมีอาการแสบตาหรือเคืองตา มาก ควรปฏิบัติดังนี้ 1.ใช้น้ำสะอาดล้างดวงตา 2.ถ้ามีน้ำตาเทียมสำหรับหยอดตาสามารถใช้ล้างบริเวณดวงตาได้ 3.ให้เด็กกะพริบตาถี่ๆ เพื่อให้ฝุ่นหลุดออกมาเร็วขึ้น หลีกเลี่ยงการขยี้ตา ไม่ควรใช้สำลีหรือของมีคมอื่นๆ มาสัมผัสลูกตาหรือคิบบอก ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นควันหนาแน่น การทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูง</p>	
<p>วิธีช่วยคนเป็น'ลมชัก'</p> <p>สื่อแนะนำ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ,</p> <p>- เนื่องในโอกาสวันโรคลมชักสากล (International Epilepsy Day) ในวันที่ 13 ก.พ. หน่วยตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก สถาบันประสาทวิทยา สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเมื่อพบเจอผู้ป่วยมีอาการชัก โดยตั้งสติ "ไม่จับ ไม่จ้ำง ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมด ชักหยุดเอง" เพียงแค่ดูแลให้ผู้ป่วยชักอย่างปลอดภัย หรือหากผู้ป่วยชักนานเกิน 5 นาที หรือได้รับบาดเจ็บจากอาการชัก ให้โทรศัพท์แจ้งสายด่วน 1669 หรือนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด</p>	
<p>ฟ้าทะลายเถา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, Thebangkokinsight, hfocus, Pottoday, springnews, thinsiam) , Youtube (3PlusNews, Postup News, NBT)</p> <p>- ญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ญ.อาสาฬหา เขาวรรณเจริญ เกษัชกรชำนาญการ ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แถลงข่าว เปิดตัว “ฟ้าทะลายเถา” จากฟ้าทะลายโจร โดยมีการเสวนาและนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอีก 20 ชนิดที่มีสรรพคุณไ้ยุง กันยุงกัด ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อป สอนทำผลิตภัณฑ์กันยุงจากสมุนไพรด้วย</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (topnews)</p> <p>- นายแพทย์ยอชฌ์ สัยลังกา รอง นพ.สสจ.เลย ด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดเลย เนื่องจากได้ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 1 หัวที่ ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รัศมี 5 กิโลเมตร พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ 4 ป. 3 ป้องกัน ได้แก่ ป.1 สนับสนุนการป้องกันสัตว์เป็นโรค ป.2 ป้องกันการถูกกัด ป.3 ป้องกันหลังถูกกัด และ 1 ประเมิน ได้แก่ ป.4 ประเมินรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปีที่ประชุมมีมติคัดเลือกอำเภอภูหลวงเป็นอำเภอนำร่องขับเคลื่อนโครงการฯ สู่ผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการตรวจประเมินต่อไป</p>	
<p>ภาวะหมดไฟของบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.พญุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เผยสัญญาณเตือน บุคลากรทางการแพทย์หมดไฟในการทำงานกว่า 3 ปีที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ ทำงานช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชนอย่างไม่หยุดหย่อนมาโดยตลอด มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเฉพาะมีภาวะหมดไฟ ดังปรากฏผลการประเมินสุขภาพจิตด้วย Mental Health Check In (MHCI) เพิ่มขึ้น ในปีพ.ศ. 2565 ค่าเฉลี่ย 3 ไตรมาส อยู่ที่ร้อยละ 12.2 มีสาเหตุมาจากภาวะความรับผิดชอบในภาวะวิกฤตของผู้ป่วยและจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนาน โดยสถิติที่พบจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูล MHCI ตั้งแต่วันที่ 1</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มกราคม 2565 เป็นต้นมา พบว่า บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด หรือประมาณ 1 ใน 8 คน ที่มีภาวะหมดไฟ (Burn-out) โดยข้อมูลล่าสุดช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 พบภาวะหมดไฟร้อยละ 18.4 ทางออกที่ต้องเร่งแก้ไข พร้อมแนะนำวิธีดูแลสภาพจิตใจตัวเอง ทั้งจิตวิทยากระแสหลัก ฟีกคลายเครียดต่างๆ หายใจคลายเครียด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และจิตวิทยากระแสใหม่ การฝึกสมาธิ สติด้วยหลักจิตวิทยา</p>	
<p>ปัญหาความรุนแรงเด็กและผู้หญิง สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) -นางภรณ์ ภูประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงทั่วโลกว่า ปัญหาที่ยังพบคือ "ความรุนแรงในครอบครัว" และ "ความรุนแรงทางเพศ" ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง องค์กรสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศไทย มีสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกอย่างต่อเนื่อง และพบ 1 ใน 3 เป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานประชุมวิชาการ เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) -จากที่มีการเผยแพร่วิธีการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการดื่มน้ำต้มจากส่วนใบ และดอกของมะละกอนั้น ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา หรืองานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าใบและดอกมะละกอรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ได้</p>	
<p>แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน กรมประชาสัมพันธ์) -องค์การอนามัยโลก ระบุว่า เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกีและซีเรีย จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเกือบ 26 ล้าน พร้อมขอระดมทุน ราว 42 ล้าน 8 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประสบภัย เนื่องจากโรงพยาบาลจำนวนมากได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว ทำให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายหมื่นคน เป็นไปด้วยความยากลำบาก และยังทำให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องหยุดชะงัก ทั้งนี้ ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว เพิ่มขึ้นอย่างน้อย เพิ่มเป็นกว่า 28,000 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้เสียชีวิตในตุรกี ประมาณ 24,600 คน และในซีเรียอีกราว 3,500 คน ขณะที่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหมื่นคน ยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพัง ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) -สหประชาชาติยอมรับว่าล้มเหลวในการจัดส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังพื้นที่ภัยพิบัติในซีเรีย พร้อมทั้งกล่าวยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดกว่า 33,000 รายจะเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้มาก</p>	
<p>แคลิฟอร์เนียอากาศดีขึ้นเพราะรถยนต์ไฟฟ้า สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews) -แคลิฟอร์เนีย กำลังมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยนโยบายที่เอื้ออำนวยจากรัฐที่อยากให้อากาศในเมืองสะอาดขึ้น ผลการศึกษาสรุปว่า รถ EV ช่วยได้จริง</p>	